

Trường Văn Hóa Quân Đội Sài Gòn hội ngộ lần thứ 6 tại Little Saigon

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/truong-van-hoa-quan-doi-sai-gon-hoi-ngo-lan-thu-6-tai-little-saigon/?fbclid=IwAR29vzXyhr-DgT7x6_uFLVOjDPcsP_3Pr2z9yWPSJ40-ACKhVyqkQtESAjQ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Các cựu học sinh của trường Văn Hóa Quân Đội Sài Gòn vừa có buổi hội ngộ lần thứ sáu với thầy cô giáo, các bạn đồng môn tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, vào chiều Chủ Nhật, 7 Tháng Năm.



Trường VHQPĐ Sài Gòn hội ngộ lần thứ 6 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngoài các cựu học sinh và thầy cô ở vùng Little Saigon và phụ cận còn có những người đến từ nhiều tiểu bang như Pennsylvania, Virginia, Texas, Florida, Arizona, Washington State, Colorado, và các quốc gia khác Canada, Na Uy, Đức và cả Việt Nam.

Quý thầy cô đến dự gồm có các giáo sư Dương Ngọc Sum, Nguyễn Mộng Thúy, Nguyễn Minh Nguyệt, Đỗ Châu Huyền, Nguyễn Địch Hà, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Minh Hương, và còn nhiều người khác.

Sau nghi thức khai mạc, toàn ban văn nghệ đồng hát bài “Văn Hóa Quân Đội Hành Khúc,” sáng tác của Giáo Sư Trung Úy Phạm Văn Quang, và bài hát này từng được các cựu học sinh hát trong những buổi chào cờ hằng ngày dưới sân trường trước khi vào lớp học. Cô Trần Ngọc Diệp, trưởng ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người tham dự.



Cựu học sinh trường VHQĐ đồng ca bài “Văn Hóa Quân Đội Hành Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trưởng ban tổ chức nói với nhật báo Người Việt: “Tuy trường của chúng tôi nhỏ, nhưng vì tình đồng môn rất thân mật và đậm ấm nên hàng năm, chúng tôi đều có những buổi hội ngộ các bạn đồng môn từ nhiều nơi trên thế giới về họp mặt, đồng thời ban tổ chức cũng có mời quý thầy cô về tham dự chung với cựu học sinh của trường.”

“Tôi được định cư tại Hoa Kỳ năm 1991. Lúc đó, ước mơ của tôi là sẽ tổ chức buổi hội ngộ của các cựu học sinh trường Văn Hóa Quân Đội (VHQĐ) của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Vài năm sau, nhóm cựu học sinh chúng tôi khoảng chừng 40 người cùng nhau tổ chức buổi hội ngộ đầu tiên tại Little Saigon.

Sau đó, do sự liên lạc của những anh chị em trong nhóm đã quy tụ được rất nhiều đồng môn ở nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, nên những lần tổ chức sau đó được các đồng môn và các thầy cô đến tham dự đông đảo thêm.”

Theo ban tổ chức, trước năm 1975, miền Nam có tất cả 22 trường VHQĐ. Nhưng mỗi lần họp mặt thì cựu học sinh của trường VHQĐ Sài Gòn tọa lạc tại số 17 Thống Nhất, Sài Gòn là nhiều nhất. Vì thế, buổi họp mặt lần này phần đông là do các cựu học sinh của trường VHQĐ Thống Nhất, Sài Gòn đứng ra tổ chức.



Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các cựu giáo sư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Đỗ Châu Huyền, cựu giáo sư Anh Văn đại diện thầy cô giáo, chia sẻ tâm tình của mình với các cựu học sinh và các bạn đồng nghiệp.

Cứ mỗi lần hội ngộ, các cựu học sinh đã thể hiện tinh thần tri ân các thầy cô qua những quà tặng tuy đơn giản nhưng đậm nét truyền thống “tôn sư trọng đạo.”

Ngoài sự gắn bó tình cảm của các bạn đồng môn, họ còn tự hào là cựu học sinh của trường VHQP, những con em của chiến sĩ trong quân lực VNCH.

Dân Biểu Tiểu Bang California Tạ Đức Trí cũng có mặt, và ông đã trao bằng khen của Hạ Viện cho ban tổ chức.



Hoạt cảnh “Một Thoáng Quê Hương” do nhóm ca nữ đồng diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cuối cùng là chương trình văn nghệ sống động, do ban văn nghệ của cựu học sinh trường VHQĐ đảm trách.

Trong số cựu học sinh từ xa đến dự, ông Võ Văn Nam đến từ Texas, nói: “Tôi là cựu học sinh trường VHQĐ Thống Nhất, Sài Gòn. Mỗi năm, khi có buổi họp mặt thì tôi đều có đến tham dự và cũng để phụ giúp với ban tổ chức một tay. Đồng thời cũng mong gặp lại những bạn đồng môn cùng học với mái trường cũ tại Sài Gòn để hoài niệm lại những kỷ niệm êm đềm trong thời học sinh.”

Ông Võ Kim Quang đến từ Na Uy, cho hay: “Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi đến tham dự buổi hội ngộ của cựu học sinh trường VHQĐ tại California. Ngày xưa tôi học tại trường Thống Nhất, Sài Gòn. Đầu tiên lớp Đệ Thất của trường này, tôi học vào ban đêm tại đường Phan Đình Phùng. Sau đó, trường này được dời về đường Thống Nhất, tôi được học vào ban ngày. Tôi rất vui và cảm động khi được gặp lại vài bạn học cùng trường, cùng lớp sau hơn 40 năm xa cách. Nhất là rất mừng khi gặp lại một số cựu giáo sư. Buồn nhất là nghe tin có một số thầy cô đã ra đi vĩnh viễn.”



Hoạt cảnh “Lời Yêu Thương” do ban văn nghệ VHQĐ đồng diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số khách đến dự, họa sĩ Lương Trường Thọ, cựu hiệu trưởng trường Văn Hóa Quân Đội Nguyễn Văn Hùng tại căn cứ Sóng Thần thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC). Ông là cựu sĩ quan TQLC làm việc tại căn cứ Sóng Thần. Một thời gian sau, ông được biệt phái về làm giáo sư của trường VHQĐ Nguyễn Văn Hùng. Sau đó, ông làm hiệu trưởng của trường này cho đến cuối Tháng Tư, 1975.

Họa sĩ Thọ cho biết: “Nhằm để các quân nhân quân lực VNCH được an tâm chiến đấu nơi tiền tuyến bảo vệ miền Nam, Bộ Quốc Phòng VNCH; Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị; Cục Xã Hội đã hợp tác cùng Bộ Giáo Dục để thành lập các Trường Trung Học Văn Hóa Quân Đội, với mục đích giúp đỡ cho con em quân nhân tại ngũ có nơi chôn học hành. Trước năm 1975, có 22 trường Văn Hóa Quân Đội trên 4 vùng chiến thuật. Mỗi trường được có tên riêng của địa danh, các vị vua, danh tướng lịch sử Việt Nam hoặc tên của các anh hùng chiến sĩ VNCH đã vị quốc vong thân.”



Dân Biểu Tiểu Bang Tạ Đức Trí (trái) trao bằng khen cho bà Trần Ngọc Diệp, trưởng ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu Giáo Sư Nguyễn Văn Dũng, sĩ quan Không Quân, hiệu trưởng Trường Văn Hóa Quân Đội Tân Sơn Nhất, nói: “Học sinh Văn Hóa Quân Đội cũng có nhiều em học rất giỏi không thua kém học sinh các trường công khác. Vì các em là con cháu của các quân nhân, nên kỷ luật của trường cũng rất nghiêm minh từ tác phong cho đến đạo đức, còn đồng phục thì phải chỉnh tề. Trên vai áo, ngoài phù hiệu của tên trường, bên tay áo trái còn có huy hiệu Tổ Quốc Học Đường.”

Trong thời chiến, để thỏa mãn nhu cầu học vấn của con em quân nhân, các trường Trung Học Văn Hóa Quân Đội với đầy đủ các lớp từ lớp 6 (Đệ Thất) đến lớp 12 (Đệ Nhất) được thành lập bởi Bộ Quốc Phòng và Bộ Giáo Dục phê chuẩn cho chương trình học vấn này. Các chứng chỉ học trình, học bạ, bằng cấp cùng tất cả quyền lợi và bổn phận của ban quản trị và thầy cô giáo được thực hiện như các trường công lập.



Cựu Giáo Sư Đỗ Châu Huyền đại diện thầy cô giáo phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước 1975, 22 Trường Trung Học VHQĐ tại miền Nam được chia theo từng quân khu như sau. Quân Khu I: Trung Học VHQĐ Huế (Huế); Trung Học VHQĐ Đà Nẵng (Đà Nẵng); Trung Học VHQĐ Hùng Vương (Sơn Trà, Đà Nẵng); Trung Học VHQĐ Lữ Đình Sơn (Quảng Ngãi).

Quân Khu II: Trung Học VHQĐ Dương Quan Sang (Nha Trang); Trung Học VHQĐ Lam Sơn I (Dục Mỹ); Trung Học VHQĐ Lam Sơn II (Ban Mê Thuật); Trung Học VHQĐ Nguyễn Viết Quý (Pleiku); Trung Học VHQĐ Lê Lợi (Quy Nhơn).

Quân Khu III: Trung Học VHQĐ Sài Gòn (ban ngày), 17 Thống Nhất (Sài Gòn); Trung Học VHQĐ Sài Gòn (ban đêm), 94 Phan Đình Phùng (Sài Gòn); Trung Học VHQĐ Quang Trung (Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung); Trung Học VHQĐ Trần Nguyên Hãn (Vũng Tàu); Trung Học VHQĐ Nguyễn Văn Hùng TQLC (Thủ Đức); Trung Học VHQĐ Nguyễn Văn Hùng SD5/BB (Bình Dương); Trung Học VHQĐ Lam Sơn III (Hóc Môn, Gia Định); Trung Học VHQĐ Đồng Tháp (Gò Vấp, Gia Định); Trung Học VHQĐ Tân Sơn (Tân Sơn Nhất); Trung Học VHQĐ Hải Quân (Sài Gòn); Trung Học VHQĐ Trần Công Ngọ (Thủ Đức).

Quân Khu IV: Trung Học VHQĐ Phong Dinh (Cần Thơ), và Trung Học VHQĐ Dương Văn Châu (Vĩnh Long). [kn]